

Số: 508 /KH-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND tỉnh Điện Biên phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự giác, tích cực trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi để cuộc bầu cử trở thành đợt sinh hoạt chính trị và ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Từ kết quả phong trào thi đua kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

2. Yêu cầu

Phong trào phải được phát động sâu rộng và triển khai thường xuyên, liên tục trong suốt đợt thi đua gắn sát với kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban bầu cử các cấp.

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện đợt thi đua đặc biệt với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh theo nhiệm vụ chính trị từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Gắn kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá hiệu quả và thành tích đảm bảo thực chất, chính xác, dân chủ, công khai, kịp thời.

II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

1. Chủ đề thi đua

“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”

2. Đối tượng thi đua

2.1. Tập thể: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cụm khối thi đua của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, bản, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

2.2. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu thi đua

3.1. Công tác tuyên truyền

Làm tốt công tác tuyên truyền và phổ biến về bầu cử thông qua các hình thức hội nghị triển khai, trao đổi ý kiến, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh, xe loa cổ động.... Phát hành tài liệu bầu cử kịp thời và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, tổ dân phố, bản.

3.2. Công tác tổ chức bầu cử

Xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời kế hoạch và các văn bản, hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của từng cấp.

Thành lập các tổ phụ trách bầu cử đúng thời gian quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể và phù hợp cho các thành viên trong tổ phát huy được vai trò trách nhiệm từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của tổ phụ trách bầu cử.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử: in ấn tài liệu, kinh phí, phương tiện... đảm bảo phục vụ công tác bầu cử đầy đủ, chu đáo, đúng quy định.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng; giới thiệu lựa chọn, bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý.

Thực hiện công tác bầu cử đúng quy trình, thời gian và các bước thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh. Ban bầu cử, tổ bầu cử thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Tổ chức ngày bầu cử đúng quy định của pháp luật; tổ chức kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu chính xác, đúng thời gian quy định.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí bầu cử. Báo cáo công tác bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định.

3.3. Công tác đảm bảo an ninh - trật tự

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có).

4. Nội dung thi đua

Thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên là một hạt nhân tích cực, gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tích cực tham gia bầu cử. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử, nhất là các cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tham gia bầu cử.

Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở, vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện, kinh phí cần thiết phục vụ cho cuộc bầu cử đầy đủ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo giao thông, an toàn lưới điện; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết đơn

thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Thi đua thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, đúng tiến độ về thời gian, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ đạt tỉ lệ cao, bầu đúng, bầu đủ theo số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu theo quy định. Thực hiện nghiêm túc kịp thời chế độ thông tin báo cáo về công tác bầu cử.

Thi đua thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giải quyết công việc kịp thời đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2026.

III. THỜI GIAN THI ĐUA, ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Thời gian thi đua

Thời gian phát động đợt thi đua: Từ ngày 20/01/2021 đến ngày bầu cử xong và hoàn tất các thủ tục báo cáo.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng

Các tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo các điều kiện chung như sau:

- Vận động được 99,90% trở lên số cử tri đi bầu cử; 95% trở lên số cử tri tham gia học tập Luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động triển khai kế hoạch; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo thường xuyên theo quy định; báo cáo kết quả bầu cử đầy đủ, chính xác, nhanh hơn so với các đơn vị khác. Phiếu bầu không hợp lệ dưới 0,2% không phải bầu thêm, bầu lại, làm tốt công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh, quốc phòng; không để những vấn đề đột xuất xấu xảy ra ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Hình thức khen thưởng

3.1. Khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương (nếu có);

3.2. Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử vào dịp tổng kết bầu cử và được các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, bình xét, đề nghị.

3.2. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện khen thưởng theo thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nội dung thi đua và đảm bảo các điều kiện khen thưởng nêu tại khoản 4 mục II và khoản 2 mục III của Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Kế hoạch này đảm bảo thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, chung sức đồng lòng, thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử với quả cao nhất và thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế, xã hội.

Gắn đợt thi đua với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng kết, kịp thời phát hiện các nhân tố mới và biểu dương khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp tỉnh chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận

động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cuộc bầu cử trở thành đợt sinh hoạt chính trị và ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kịp thời sâu rộng về đợt thi đua cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung thiết thực, phù hợp.

4. Giao Sở Nội vụ cơ quan thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua, gắn với tình hình, tiến độ, kết quả triển khai cuộc bầu cử, công tác khen thưởng ở cơ sở; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn khen thưởng, thẩm định thành tích và đề nghị cấp Nhà nước và UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo theo quy định. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng TĐKT Trung ương; | B/c
- Ban TĐKT Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND các tỉnh trong Cụm thi đua;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trường Chuyên nghiệp tỉnh;
- Các DNTW, địa phương trên địa bàn tỉnh;
- Vụ III, Vụ NC-TH Ban TĐKTTW;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh);
- Báo Điện Biên Phủ;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC^(HĐĐ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thành Đô